

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งที่ ๑๙ สมัยสามัญทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยนางสาวสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายวิสุทธิ ไชยณรงค์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์เปิดประชุมและเปิดโอกาสให้สมาชิก ข้าราชการหรือปัญหาในพื้นที่และข้อสังเกตต่อปัญหาต่าง ๆ ของประเทศในการดูแล แก้ไข ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาที

จากนั้นที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถามสด ๓ เรื่องดังนี้

๑. กระทู้ถามสดเรื่อง การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถามโดยนายถาวร เสนเนียม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลาว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้ว่า การแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขเป็นวาระแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะต้องร่วมกันรับผิดชอบที่ผ่านมา แต่ ณ วันนี้ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่แก้ไขไม่ได้ทั้งหมดและทำให้เกิดการเสียชีวิตรายวันก่อให้เกิดผลเสียต่อขวัญ กำลังใจของคนในพื้นที่ ทั้ง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีเองก็รับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในด้วยน่าจะสั่งการได้สะดวกในการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนมากกว่านี้ ถามว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนกว่าที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาอย่างไร และกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีขู่ว่าให้คนในพื้นที่หยุดการทำงานในวันศุกร์ รัฐบาลจะหยุดปัญหานี้ได้เมื่อไหร่และอย่างไร

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ตอบว่าตั้งแต่เริ่มดูแลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาภาคใต้มาประมาณ ๗ - ๘ เดือนที่ผ่านมาได้ เจอปัญหาหลายอย่างที่น่าเป็นห่วงซึ่งจะต้องมีการทบทวนแผนอีกครั้งอย่างเร่งด่วน จึงได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ใหม่เช่น การนำนโยบายความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายใน(กอรมน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นยุทธศาสตร์ร่วมในการแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านงานข่าวก็ให้ทาง(กอรมน)และ ศอบต. ได้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพตามหลักการที่ได้มีการสรุปในที่ประชุมและวางแผน

ร่วมกันใหม่ที่ตั้งไว้ ๒๙ ข้อ สำหรับงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก็ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง ฯ ที่เคยทำงานอยู่ภาคใต้และเคยเป็นเลขา ศอบต.ไปทำงานร่วม รวมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนาเข้าไปร่วมดำเนินการ ด้วยและหลายกระทรวงที่มีส่วนผลักดันในการดูแลปัญหาภาคใต้ก็จะได้นำไป บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันทั้งหมด ๑๗ กระทรวง ๖๖ หน่วยงาน โดย แบ่งเป็น ๕ กลุ่มงานด้วยกันในการทำงานด้วยความเป็นเอกภาพในทุกด้าน สำหรับส่วนงานด้านการประชาสัมพันธ์ก็เป็นงานที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์ ชาวในพื้นที่เพื่อบอกข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในแนวทางการคิด ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของ พื้นที่ให้กับต่างประเทศได้ทราบ สำหรับกรณีข่าวการสั่งให้มีการหยุดงานในวัน ศุกร์นั้นส่วนนี้ก็ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่ไปพบปะพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับ ประชาชนแล้ว รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย นอกจากนี้ด้านศาสนาก็ได้มีการพูดคุยกับจุฬาราชมนตรีบอกว่า การทำงานใน วันศุกร์นั้นไม่ได้ขัดกับหลักการของศาสนาส่วนนี้ก็ได้เดินทางไปพูดคุยและ ดำเนินงานในพื้นที่เมื่อวานแล้ว ผลการประชุมกับคณะกรรมการอิสลาม ฯ ได้ผล ว่าประชาชนมีความหวังและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเกิดความมั่นใจในการดูแล ของทหารในพื้นที่

นายถาวร อยากให้สร้างความเข้าใจกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งเพื่อดูแล ในพื้นที่อย่างรับผิดชอบด้วย ถ้ามว่าการสั่งการ ๓ อำเภอ ๔ จังหวัดในพื้นที่ได้สั่ง การให้มีการดูแลอย่างไร

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ตอบอีกครั้งว่า การเดินทางไปเมื่อวานนี้ได้รับคำตอบว่าแนวร่วมของประชาชนในการสร้างความ รุนแรงนั้นมีน้อยลงที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ได้ ดังนั้นได้ แก้ปัญหาจุดนี้ดำเนินการโดยไม่ให้ความสำคัญกับผู้ก่อการร้ายในพื้นที่แต่จะดูแล ด้านขวัญ กำลังใจกับประชาชนมากกว่าและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ปรากฏตัวให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจชี้ให้ประชาชนทราบว่าพวกที่ปล่อยใบปลิวห้าม คำขายหรือทำงานในวันศุกร์นั้นเป็นการบิดเบือนความถูกต้องทางศาสนาและ ขอให้มีการดำเนินชีวิตตามปกติและขอความร่วมมือผู้นำศาสนาชี้แจงให้

ประชาชนรับทราบและมีความเข้าใจอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะวันนี้เจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับผิดชอบพื้นที่ทุกคนจะต้องไปดูแลพื้นที่เพิ่มเติมทั้ง ๓ จังหวัดในพื้นที่ และ ๔ จังหวัดในจังหวัดสงขลาซึ่งจะได้ติดตามการปฏิบัติงานตามที่ให้แนวทางไว้ทั้งหมด

นายถาวร บอกเพิ่มเติมว่าการเรียกร้องของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้นายกรัฐมนตรีลงไปพบกับประชาชนในพื้นที่ที่เกิดปัญหาทุกพื้นที่ด้วยไม่ใช่ลงไป ในบางพื้นที่เพื่อไปอยู่ในค่ายทหารและจัดคนให้ไปพบปะ จึงแนะนำว่าอย่า ประเมินเหตุการณ์อย่างประมาท และขอให้สั่งการให้รัฐมนตรีทั้ง ๑๗ คนที่ได้รับ แต่งตั้งรับผิดชอบดูแลปัญหาอย่างจริงจังด้วย

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ตอบอีกครั้งว่า ในเรื่องที่จะให้นายกลงไปดูพื้นที่นั้นท่านได้ลงไปดูในพื้นที่ ๑ จังหวัดแล้วและจะ ไปให้ได้ทุกจังหวัด สำหรับเรื่องรัฐมนตรีที่ดูแล้วยังรับผิดชอบไม่ทั่วถึงนั้นก็จะได้มี การประเมินในส่วนงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่ยังไม่ได้ดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ ให้มีการรายงานให้ศูนย์กลาง ฯ ในการดูแลปัญหาได้ทราบเป็นระยะ ซึ่งขณะนี้ถ้า กระทรวงไหนยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายไปในการแก้ไขปัญหา ก็จะได้นำ งบประมาณลงไปรวมกับศูนย์กลางในการดูแลปัญหาต่อไป

๒. **กระทู้ถามสด เรื่องการแก้ไขปัญหาคอขวด** ถามโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ว่ารัฐบาลมีแนวทางรับมือพายุที่จะ เข้าประเทศไทยระหว่างวันที่ ๕ - ๘ ตุลาคมนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาค อีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ขณะที่พายุพระพิรุณลูกที่ ๒ ก็จะเข้ามาช่วง วันที่ ๒๐ ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันด้วยซึ่งจะมีผลทำให้ภาคกลาง ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่ม น้ำบางปะกงและไปถึงลุ่มน้ำตะวันออกเช่น ลุ่มน้ำประแสทำให้หลายจังหวัดได้รับ ผลกระทบ แต่ดูเหมือนว่ามาตรการต่างๆและงบประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นล้าน ที่เป็นงบฟื้นฟูและงบกว่าแสนล้านที่เป็นงบปกติและงบฉุกเฉินนั้นจะไม่เห็นผล ในทางปฏิบัติซึ่งไม่ทราบว่างบประมาณหายไปไหนแทบจะไม่มีส่วนต่อการป้องกัน ตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีบอกว่า ๒ พี ๒ อาร์ ซึ่งผมเรียกว่าเป็นงบพี อาร์ซะ มากกว่าเพราะว่าแทบจะไม่เห็นมาตรการและแนวทางป้องกันที่เห็นผล และวันนี้ น้ำก็ได้ท่วมมาถึงจังหวัดปริมณฑลและกรุงเทพมหานครบางส่วนแล้ว โดยเฉพาะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในซีกตะวันออก จึงอยากทราบว่ารัฐบาลจะมีมาตรการดูแลอย่างไร โดยเฉพาะ BIG STORM สองลูกที่จะเข้ามาในไทย

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ตอบกระทู้ เบื้องต้นเป็นพื้นฐานว่า จริง ๆ แล้วต้นตุลาคมของทุกปีนั้นน้อยปีนักที่จะมีพายุเข้า ยิ่งต้นเดือนพฤศจิกายนก็ยังมีโอกาสน้อยมาก แต่ก็มีประเทศไทยในปีที่ต้นเดือนพฤศจิกายนหลายปีที่ผ่านมาบ้านเราได้เกิดภัยเสียหายครั้งใหญ่ที่เราคงจะจำกันได้คือ ใต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนต.ค หรือพ.ย ถ้ามีพายุในช่วงปีไหนก็จะเกิดพายุในทะเลจีนตอนใต้แทนที่จะไปเกิดที่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก และการเกิดที่ทะเลจีนตอนใต้ซึ่งใกล้ประเทศไทยมาก โดยการใกล้ประเทศเราข้อดีก็คือพายุยังไม่แรง แต่ข้อเสียก็คือว่ามันจะเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่ต้นตุลาคมหรือพฤศจิกายนลมเหนือจะแรงแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะนี้พายุเช่นนี้ก็จะไม่วกขึ้นได้หัวหรือญี่ปุ่น แต่จะเข้ามาที่ประเทศไทยนี้แหละอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ อย่างไรก็ตามเราโชคดีที่ดีเปรสชันลูกนี้ยังไม่เชิงเป็นทรอปิคอล สตอม มันถูกดูดโดยลูกใหม่ถ้าไม่อย่างนั้นพายุลูกนี้อาจจะแรงกว่านี้และก็จะเข้าประเทศไทยแล้วก่อนหน้านี้ แต่อย่างไรก็ตามเป็นอันว่าเข้าแน่ในวันพรุ่งนี้กลางคืน เราก็หวังว่ามันจะเป็นดีเปรสชันไม่ใช่ทรอปิคอล สตอม ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งกทม. ด้วย ก็มีความเห็นร่วมกันดังนี้คือ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำปราจีน แม่น้ำนครนายก พื้นที่ดังกล่าวแต่เดิมมีฝนตกมากโดยลมตะวันตกเฉียงใต้นำเอาความชื้นจากทะเลอันดามันมามากทำให้ฝนตกมากตั้งแต่ระนองลงไปมากกว่าปกติประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ลมนี้เมื่อผ่านเทือกเขาตะนาวศรีวกกลับลงมาผ่านอ่าวไทยก็จะเอาความชื้นในอ่าวไทยทำให้ฝนตกในด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันออก คือตั้งแต่ชลบุรี ไปถึงสระแก้ว ปราจีนบุรี เพราะฉะนั้นฝนจึงตกมากกว่าปกติประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมอาทิตย์ที่แล้วมันจึงเริ่มที่ลุ่มน้ำนครนายกก่อนซึ่งนครนายกก็เป็นต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกง พอไปตกที่สระแก้วในลุ่มน้ำสระแก้วนี้ครั้งหนึ่งจะไปลงที่เขมรอีกครั้งหนึ่งก็มาลงที่แม่น้ำบางปะกงแต่มาลงเมื่อแม่น้ำบางปะกงเต็มไปด้วยน้ำจากแม่น้ำนครนายกแล้ว เพราะฉะนั้นจึงมาท่วมที่อำเภอศรีมหาโพธิ์เนื่องจากจุดนั้นเป็นที่ลุ่ม ที่นี้เวลานี้น้ำลดแล้วแต่อีก ๒ วันน้ำก็คงจะท่วมเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม ทางแก้มีทางเดียวคือต้องใช้

แม่น้ำบางปะกงให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ให้ใครไปใช้แม่น้ำบางปะกงนอกจากน้ำที่มาจากภาคตะวันออกเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงปิดประตูน้ำทุกประตูน้ำที่ไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไปจากภาคตะวันออกของกรุงเทพฯไม่ให้ลงแม่น้ำบางปะกง โดยให้แม่น้ำบางปะกงรับเฉพาะน้ำจากภาคตะวันออกทั้งน้ำเก่าวันนี้กับน้ำใหม่ที่จะมาเท่านั้น แต่แม่น้ำบางปะกงก็มีปัญหาอีกชนิดหนึ่งที่ว่าเวลาน้ำทะเลขึ้นน้ำก็จะขึ้นสูงด้วย เพราะฉะนั้นการระบายในช่วงน้ำทะเลขึ้นจะยากแล้วก็ไม่สามารถใช้เครื่องดันน้ำดันได้เพราะว่าสูบน้ำทะเลไม่ได้ก็แปลว่า เราต้องมีการเตรียมการอพยพราษฎรบางส่วน สำหรับในส่วนอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกซึ่งไม่เคยมีการพร่องน้ำมาก่อน คราวนี้จะมีการพร่องน้ำที่เขื่อนสิียดแต่การพร่องน้ำนี้ก็มีปัญหาคือท้ายน้ำมีน้ำเยอะแล้ว ถ้าพร่องน้ำไม่ระวังก็จะเหมือนปีที่แล้วก็คือ พร่องน้ำจากเขื่อนใหญ่สองเขื่อนมา ในขณะที่ท้ายน้ำแทบจะท่วมแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงได้เตือนว่า ต้องพร่องน้ำด้วยความระมัดระวัง เพราะฉะนั้นจะมีการพร่องน้ำที่ระดับ ๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและถ้าเกิดฉุกเฉินระหว่างพร่องน้ำก็ให้หยุด แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีความเสี่ยงจนทำให้เขื่อนแตกด้วย ในส่วนของพื้นที่กทม.นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักในวันที่ ๕ - ๙ ต.ค.นี้ก็มีแนวทางที่เร่งระบายน้ำแถว ๆนิคมลาดกระบังที่คลองบึงบัว มีการเสริมคันดินให้แข็งแรงขึ้นที่สำคัญจะมีการสูบน้ำและผลักดันน้ำในลำน้ำที่สำคัญได้แก่ที่คลองประเวศ คลองหัวจรเข้ คลองด่าน คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองแสนแสบ คลองนครเนื่องเขต คลองรังสิต คลอง ๑๓ คลอง ๖ วาสายล่างโดยทั้งหมดนี้สำนักระบายน้ำกทม. จะเป็นผู้ดำเนินการโดยการสนับสนุนของกรมชลประทานโดยทาง กบอ.ก็จะเข้าไปช่วยประสานให้อย่างเต็มที่ ส่วนการท่วมขังบนพื้นถนนในกทม.ก็ได้จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรได้สแตนด์บายดูแลความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไว้แล้ว นอกจากนี้ก็นำเรือผลักดันน้ำเข้ามาช่วยด้วยแล้ว และยังมีเตรียมพื้นที่พักพิงให้ประชาชนผู้ประสบภัย โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการ พร้อมมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมงในการให้ความช่วยเหลือ ส่วนทางด้านฝั่งตะวันตกแถบจังหวัด สุพรรณบุรี นครปฐม รวมถึงสมุทรสาครนั้นในระดับน้ำเกือบล้นตลิ่ง หนทางเดียวก็คือการใช้เครื่องผลักดันน้ำ โดยกองทัพเรือส่งเรือไปแล้วกว่า ๓๐ ลำเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนลงอ่าวไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเตรียมการปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วมากในพื้นที่นี้ซึ่งมีการลอกสันดอนที่ปากแม่น้ำท่าจีนด้วยในครั้งนี้ซึ่งไม่เคยดำเนินการลักษณะนี้มาก่อน

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่าปีนี้พายุทั้ง 2 ลูกเข้ามาห่างกันเพียง 15 วัน และเป็นช่วงที่มีน้ำทะเลหนุน ดังนั้นคำตอบดังกล่าวยังสะท้อนถึงความไม่พร้อม ซึ่งถึงความประมาทของรัฐบาล สิ่งทีกล่าวอ้างมาตลอดว่ามีการระบายน้ำจึงไม่จริงเนื่องจากว่ามีหนังสือของกรมชลประทานถึงกบอ.ว่าอย่างน้อยใน ๓ สถานีสูบน้ำไม่ว่าจะเป็น คลอง ๖ วาสายล่าง คลองประเวศ หรือสถานีสูบน้ำแสนแสบ หนองจอก ซึ่งมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 67 เครื่อง แต่เปิดเพียง 17 เครื่อง นอกจากนี้การแถลงข่าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าจะมีพายุพระพิรุณในวันที่ ๒๐ ตุลาคม นี้ ขอถามเพิ่มเติมว่าจะแก้ไขปัญหอย่างไรและอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องกระสอบทรายสภาพใหม่อุดในท่อระบายน้ำทำให้ถนนสุวินทวงศ์ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างด้วย

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ตอบเบื้องต้นว่าถามว่า ทำไมแผนการบริหารจัดการน้ำเพิงดำเนินการเสร็จในวันนี้ขอตอบว่า การดำเนินงานของรัฐบาลนั้นมีแผนปกติอยู่แล้วในการเตรียมการ แต่ครั้งนี้เราถือว่าเป็นเรื่องพิเศษจึงมีแผนพิเศษเพิ่มเติมที่ประกอบไปด้วย ๓ เรื่องหลักคือการเตรียมการ การเผชิญเหตุและการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาคือเมื่อไหร่ถ้าเกิดวิกฤตมากถึงมากเป็นพิเศษความรับผิดชอบในการดูแลก็จะถูกเปลี่ยนเป็นกระทรวงมหาดไทยทันทีตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทำไมต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งก็ตอบว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการสนธิกำลังเพื่อเผชิญเหตุกับสิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดและก็อาจจะเกิดความเสียหายใหญ่ได้ในส่วนที่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติซึ่งเรามีความพร้อมสำหรับหนังสือของกรมชลประทานนั้นขอเรียนให้ทราบว่า มันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของการใช้แม่น้ำบางปะกงรองรับน้ำหรือไม่ ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฉะนั้นก็มาถึงประธานกบอ.ก็ตัดสินใจว่าให้ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักเพราะมีพื้นที่รองรับน้ำได้อยู่ และอีกประการหนึ่งจะโปรยน้ำมาที่กทม.ด้วยหรือไม่ซึ่งก็ได้แนวทางที่เหมาะสมคือ จะให้เข้ามาในกทม.เท่าที่กทม.รับได้ ยอมรับและควบคุมได้ซึ่งสองส่วนนี้เป็นหลักคิดใหญ่จึงต้องมีหนังสือเข้ามา ประการต่อมาก็คือว่า น้ำจะครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งจะต้องมีการอพยพผู้เดือดร้อนซึ่งเป็นอำนาจที่กบอ.ต้องคุยกับกระทรวงมหาดไทยก็เลยต้องมีหนังสือขึ้นมาเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็เลยขอให้คณะกรรมการที่มีท่านรอยลเป็นประธานประชุมในช่วงบ่ายซึ่งประชุมเสร็จตอนเย็นก็ได้้นำเอาผลของการประชุมเมื่อวานมาเข้าที่ประชุมเมื่อเช้านี้ ก็ขอชี้แจงให้เห็นว่า

หลายฝ่ายคิดอย่างไรกับข้อเสนอที่แตกต่างกันก็ได้ข้อสรุปตามที่เรียนให้ทราบสำหรับเรื่องกระสอบทรายนั้นก็จัดการเก็บกระสอบทรายแทนการตามจับคนวางกระสอบทรายก่อนในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมการดำเนินการในช่วงนี้

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ การสร้างเขื่อนแม่วังก จังหวัดนครสวรรค์ ถามโดยนายประสาท ต้นประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ ว่า เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ที่ผ่านมา ครม.อนุมัติการสร้างเขื่อนแม่วังก ด้วยวงเงิน ๑๓,๒๘๐ ล้านบาท และทราบว่าขณะนี้บริษัทครีเอทีฟได้สรุปผลศึกษาทางด้านผลกระทบการก่อสร้างเสร็จแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อยากทราบว่ารายละเอียดผลศึกษาเป็นอย่างไร

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบกระทู้ว่า ผลการศึกษา อี เอส ไอ เอ ในการสร้างเขื่อนแม่วังกขณะนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ส่งไปยังสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการศึกษาแยกเป็น ๔ หัวข้อคือการศึกษาทบทวนทางเลือกของโครงการ การศึกษาผลกระทบของโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และศึกษาทางเลือกของโครงการว่าจะเอาแบบไหน ซึ่งการศึกษาก็คือการสร้างอ่างเก็บน้ำและการพัฒนาระบบชลประทานที่เขาสบกกและเขาชนกันโดยเขาสบกกมีความเหมาะสมมากที่สุด แต่จะทำให้เสียพื้นที่ป่าไม้กว่าหมื่นไร่ ด้านการจัดการอุทยานก็ต้องเสียหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติออกไป ๑ แห่ง ส่วนทางด้านธรณีวิทยานั้นไม่พบผลกระทบด้านแผ่นดินไหว ด้านสุขภาพไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพปชช. และผู้ได้รับผลกระทบก็จะได้รับการชดเชยและมีแผนปฏิบัติและแก้ไขผลกระทบด้วย และมีแผนปฏิบัติก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้างก็จะมีแผนการพัฒนาป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน เป็นต้นสรุปผลกระทบเชิงบวกสร้างเสร็จก็จะเป็นที่เก็บน้ำได้ถึง ๒๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภค การประมงรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยและเขื่อนนี้ก็มีพื้นที่ชลประทานอีกประมาณ สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันไร่ก็จะช่วยในฤดูแล้งได้อีกกว่า ๑ แสนไร่ นอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่รับประโยชน์ท้ายอ่างอีก ประมาณ หนึ่งหมื่นไร่

นายประสาท การดำเนินการก่อสร้างจะดำเนินการสะดุดหรือไม่ในกรณีที่ศาลปกครองกลางรับเรื่องในการฟ้องร้องของผู้ร้องต่อต้านการสร้างเขื่อนจะทำอย่างไร

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบว่าการดำเนินการของรัฐบาลตามที่โดยมติของคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการในโครงการนี้นั้นขณะนี้ก็ได้ดำเนินการอยู่ เรื่องการฟ้องร้องนั้นก็ได้อบรมหมายให้อัยการดำเนินการอยู่ ส่วนการดำเนินการในส่วนอื่น การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องวิศวกรรมก็ดำเนินไปอย่างแยกส่วนกันกับกับการฟ้องร้อง

นายประสพ ถามเรื่องภัยแล้งจะดูแลเร่งรัด การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย และภัยแล้งจะดำเนินการด้วยความรวดเร็วได้หรือไม่

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการให้ผ่อนคลายความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุดไม่ว่าจะใช้เงินตรงราชการในวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถดูแลได้เลยในพื้นที่และอาจจะใช้งบกลางของรัฐบาลดูแลเสริมเพิ่มด้วยในกรณีจำเป็น

กระทู้ถามทั่วไป ที่ ๑ เรื่องนโยบายปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่นตามโดยนายอรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดเพชรบุรีว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงค่าตอบแทนอย่างไร

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐ ตอบว่า จะรับไปพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป

นายอรรถพร ถามต่อว่าค่าตอบแทนยังไม่ชัดเจน อยากทราบว่าเมื่อไหร่ศึกษาถึงไหน โครงสร้างที่ยังไม่ได้ปรับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ได้คิดไว้อย่างไรรวมทั้งสวัสดิการจะดูแลอย่างไร

นายชูชาติ ตอบว่า กระทรวงมหาดไทยทุกคำถามที่ได้ถามกระทรวงมหาดไทยเห็นความสำคัญของทุกศาสนาพยายามดูแลและหาแนวทางแก้ไขตลอดมา ทุกอย่างช่วยได้จากเงินงบประมาณส่วนไหนก็ตามจะดูแลให้ทั่วถึงที่สุดในแนวทางที่เหมาะสมในการจัดงบประมาณที่จะจัดสรรได้

นายอรรถพร ผากการทำแผนดำเนินการในการที่ปรับปรุงค่าตอบแทนก่อนการปรับค่าตอบแทนด้วย

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่อง การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ตำบลไชยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครพนม ถามโดยนางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดนครพนม ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังกี่เมตร

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบว่าการจัดงบประมาณในปี ๒๕๕๖ ได้ตั้งไว้ให้สร้างเขื่อนความยาว ๕๐ กิโลเมตร

นางมนพร งามต่อว่า จากผลของการพัฒนาของกระแสน้ำที่พัดผ่านบ้านของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำในจังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองคายทำให้เกิดความเสียหายและได้รับความเดือดร้อน จะดูแลปัญหานี้อย่างไรบ้าง

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่วนนี้ต้องส่งวิศวกรลงไปดูก่อนและงบประมาณมีอยู่แล้วที่จะดูแล

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓ เรื่องปัญหาการแก้ไขน้ำประปาไม่เพียงพอ ถามโดยนายอนันต์ ลิ้มคุปต์ถาวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดชัยภูมิว่า รัฐบาลจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่มีไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพในหลายหมู่บ้านของท้องถิ่นอย่างไร

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่า จะได้คุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อให้คณะกรรมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนำงบประมาณมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เหมาะสมและให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแนวทางปรึกษาหารือในการแก้ไขและรับผิดชอบดูแลปัญหาดังกล่าว

นายอนันต์ ถามว่าจะมีแนวทางการคิดในการแก้ไขอย่างไร

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่า ปัญหาทุกอย่างกระทรวงมหาดไทยสามารถทำได้แต่งบประมาณไม่ได้ก็ลำบากใจ อย่างไรก็ตามก็มีแนวความคิดที่จะทำการประปาส่วนภูมิภาครวมจุดโดยให้มีการจัดการน้ำประปาให้กระจายสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงด้วยการหาแหล่งน้ำดิบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาต่อในระเบียบวาระการประชุมเรื่อง การรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๒ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

รายงานฉบับนี้ได้มีสมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการอภิปรายในประเด็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาและสมาชิกบางส่วนก็ให้ข้อสังเกตในการรายงานด้วยความเป็นกลางในเรื่องต่าง ๆ บนพื้นฐานความเป็นจริงครั้งต่อไปด้วย

จากนั้นนางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
ตอบต่อข้อสังเกตของสมาชิก ว่า รายงานที่เสนอต่อสภาในครั้งนี้ได้ทำเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ เท่านั้น ซึ่งข้อวิจารณ์บางเรื่องอาจจะ
คลาดเคลื่อนก็ขอน้อมรับไปปรับปรุง และรับว่าจะกลับไปพิจารณาในแง่ความถูกต้อง
ของข้อมูลที่สมาชิกได้เสนอมาและยอมรับว่าการทำงานของคณะกรรมการ นั้นทำงาน
ด้วยความยากลำบากภายใต้ความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคมไทย พร้อมขอความกรุณา
ให้สภาผู้แทนราษฎรดูร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ผ่านโดยเร็ว
ด้วยเพื่อที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้ทำงานได้เต็มที่ตามที่กำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ

จากนั้นที่ประชุมได้ปิดประชุมในเวลา ๑๗.๔๕ นาฬิกา